



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง บรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี" ให้แก่ข้าราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหาร และข้าราชการหน่วยงานภาครัฐอื่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ ๑ บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ให้แก่ข้าราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการทหารและข้าราชการหน่วยงานภาครัฐอื่น จำนวน ๖๐ คน ในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถนำองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงได้ทันสถานการณ์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ผู้บริหารระดับสูงมีทักษะการบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้เป็นนักบริหารระดับมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญการบริหารงานอย่างรอบด้าน เป็นนักบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ว่า ยุทธศาสตร์ชาติเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมี จึงจำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการบริหารจัดการ มิใช่เรื่องการเมือง ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่เคยมีแผนยุทธศาสตร์มาก่อน อย่างมากก็มีเพียงแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐที่ไม่มีบทลงโทษรวมทั้งเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น ทำให้การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติเขียนไว้เป็นกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือทำให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทหลักที่เป็นกรอบขึ้นนำการกำหนดนโยบายและแผนต่างๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ ๖ ปัญหาของประเทศไทย ที่ทำให้ประเทศไทยต้องติดหล่ม ประเทศไทยจำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดผลบังคับใช้ โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี และให้ทบทวนทุก ๕ ปี หรือเมื่อมีสถานการณ์กระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยน่านโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๑๑ ด้าน และ ประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๒๗ วาระปฏิรูป เป็นกรอบในการจัดทำ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจเพื่อทำให้ประเทศก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด